

DỰ ÁN ĐƯỜNG THÁI THỦY - THÁI THỊNH

Cần sự đồng thuận của người dân

Mặc dù thời hạn thi công hoàn thành dự án là ngày 30/9/2017 nhưng đến nay tuyến đường Thái Thủy - Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, giai đoạn 2 vẫn chưa thể hoàn thiện thi công, đưa vào sử dụng do còn vướng mắc mặt bằng tại một số hộ dân ở xã Thái Thịnh và xã Thái Học. Để tuyến đường sớm hoàn thiện thi công và đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương rất cần sự đồng thuận của người dân.



Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường Thái Thủy - Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, giai đoạn 2.

Dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, giai đoạn 2 từ km2+800 đến km7+950 có tổng chiều dài trên 5km với tổng vốn đầu tư trên 125 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công tháng 6/2015, theo kế hoạch sẽ bàn giao đưa vào sử dụng ngày 30/9/2017 với tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, đến nay, đơn vị nhà thầu là Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT đã triển khai thi công hoàn thành được 5km và một số hạng mục cầu cống trên tuyến, tương đương với trên 90% khối lượng công trình. Tuy nhiên, tuyến đường này chưa thể hoàn thiện thi công theo đúng kế hoạch do đang vướng mắc bằng tại một số vị trí đoạn qua khu dân cư thuộc xã Thái Thịnh và xã Thái Học.



Đoạn vướng mắc giải phóng mặt bằng tại xã Thái Thịnh, dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, giai đoạn 2.

Ông Phạm Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thịnh cho biết: Tuyến đường Thái Thủy - Thái Thịnh đi qua địa bàn xã với chiều dài gần 1,5km. Trước đây, khi chưa được cải tạo, nâng cấp, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ, hẹp nên gây rất nhiều khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Việc tính đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường

này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, xã đã tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, trong đó đã bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp của 70 hộ với chiều dài

chiều dài hơn 600m. Tuy nhiên, hiện còn một số hộ chưa chấp thuận phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mặc dù địa phương đã nhiều lần phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức đối thoại, vận động, tuyên truyền, giải thích.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy, dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh phải thực

hiện thu hồi đất của 562 hộ, trong đó đất nông nghiệp 227 hộ, đất ở 335 hộ với tổng chiều dài 4.713m. Xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, thời gian qua, UBND huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng huyện, các xã có tuyến đường đi qua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng xong đất nông nghiệp, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công. Trong khi đại đa số các hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng đã chấp thuận phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công thì hiện vẫn còn một số hộ dân ở xã Thái Thịnh và xã Thái Học chưa nhất trí phương án giải phóng mặt bằng với các lý do như chưa thống nhất về ranh giới đất, diện tích đất thu hồi thực hiện giữa Chỉ thị số 299/TT ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ (bản đồ 299) và Nghị định số 36-CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ...

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Thời gian qua, Ban đã phối hợp với UBND huyện Thái Thụy, các xã có tuyến đường đi qua nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận từ các hộ dân còn vướng mắc ở hai xã Thái Thịnh, Thái Học. Tuy nhiên, những hộ còn vướng mắc giải phóng mặt bằng tại hai xã trên vẫn chưa chấp thuận phương án giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành dự án. Để giải quyết dứt điểm những tồn tại về mặt bằng trên tuyến đường và hoàn thành thi công dự án, Ban đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép hoàn thành dự án theo mặt bằng hiện trạng của tuyến đường. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Thái Thụy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hoàn thành dự án.

TRẦN TUẤN

VŨ HÒA

Hết "khát" nước sạch

Sử dụng nước sạch là nhu cầu cấp thiết của người dân nông thôn. Tuy nhiên, để bà con tiếp cận và được dùng nước sạch cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ. Câu chuyện từ xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương là một điển hình.

ngày được sử dụng nước sạch đến nay đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong thôn không còn cảnh người dân sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan, nước sông, ao, hồ và mắc một số bệnh ngoài da do sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh nữa.

Còn ông Nguyễn Công Tâm, Trưởng thôn 2 cho biết: Sử dụng nước sạch chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện đáng kể và đã làm thay đổi nếp sinh hoạt của bà con; nhất là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, sớm đưa Vũ Hòa về đích nông thôn mới trước 2 năm so với nghị quyết Đảng ủy xã đề ra.

Nếu như hết năm 2014 Vũ Hòa chỉ có gần 50% hộ dân đầu nối đồng hồ, sử dụng nước sạch thì đến tháng 9/2017, toàn xã có 2.367/2.416 hộ sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ gần 98%. Ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch như hiện nay, mấy năm qua, ngoài tuyên truyền, vận động người dân, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ hộ dân, hội viên nghèo tiếp cận nước sạch. Các đoàn thể vận động hội viên ủng hộ tiền, ngày công lao động xây dựng bể chứa, lắp đặt đường ống và đồng hồ nước cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các đoàn thể đứng ra tin chấp số 280 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội từ chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng để có điều kiện đầu tư.

Với quyết tâm 100% người dân trong xã được sử dụng nước sạch, hiện nay, xã Vũ Hòa đang phối hợp với nhà máy nước để nước đôi, giám sát chất lượng nước đầu ra, bảo đảm quy định về giá, các dịch vụ ổn định cung cấp cho nhân dân. Chỉ đạo các thôn kiểm tra, rà soát, thống kê những hộ chưa sử dụng nước sạch nông thôn nhằm đánh giá đúng thực trạng, từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động và hỗ trợ để tất cả người dân đều có nước sạch phục vụ sinh hoạt.

KHẮC ĐUẨN

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình).



Có nước sạch, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng lên.

Khởi nghiệp thành công của doanh nhân trẻ Đào Đức Hưng



Quy trình sản xuất của Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Với nhiều tiêu chí như tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, vai trò đóng góp của cá nhân trong doanh nghiệp, tinh sáng tạo, đóng góp cho địa phương và cộng đồng, doanh nhân Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đã vinh dự lọt trong top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu của giải thưởng Sao Đỏ năm 2017 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Đây không chỉ là vinh dự đối với Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng mà còn là niềm tự hào của đội ngũ doanh nhân Thái Bình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đào Đức Hưng không vội vàng trở về làm việc trong công ty của gia đình mà lựa chọn sang Úc để trau dồi thêm kiến thức trong 3 năm. Năm 2013, trở về Việt Nam với vai trò là phó giám đốc điều hành doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo truyền thống, với bầu nhiệt huyết của

tuổi trẻ, Hưng đã mạnh dạn đem những kiến thức được đào tạo tiến hành đổi mới công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Từ công tác ứng dụng quản lý khoa học hiện đại đến chất lượng cán bộ, công nhân viên đều được chuẩn hóa, máy móc thiết bị được cải tiến vừa tiết kiệm nguyên vật liệu vừa tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động. Tất cả những việc đó như một luồng sinh khí mới thổi vào nhà máy khiến doanh số của Bảo Hưng tăng gấp 3 lần so với trước đó, sản phẩm được mở rộng ra thị trường 63 tỉnh, thành trong cả nước. Từ đó Hưng cũng thực sự trưởng thành và được ban lãnh đạo Công ty tin tưởng giao giữ chức vụ giám đốc điều hành từ năm 2015.

Trên cương vị mới, Hưng hiểu rõ hơn ai hết trách nhiệm lớn lao mà mình đang gánh vác đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, ngay lập tức Hưng đã tiến hành rà soát hệ thống tổ chức, nâng cao năng suất lao động và tự động hóa dây chuyền thiết bị. Bằng hành động thực tiễn, Hưng đã thực hiện cải cách lại công ty từ việc rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, số sách kế toán đến tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, điều chỉnh lại quy trình sản xuất cho hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, Hưng đã nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới độc đáo, đa chủng loại, hợp

thị hiếu, bảo đảm chất lượng, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng và cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường.

Đến năm 2017, Hưng được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Hưng tiếp tục cùng ban lãnh đạo quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bánh kẹo công nghệ cao và hệ thống bảo quản nông sản tại cụm công nghiệp Tân Minh (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư). Đây là nhà máy ứng dụng công nghệ kỹ thuật tự động hóa 100% với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu cùng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật lành nghề chuyên nghiệp, ứng dụng và tích hợp 2 hệ thống quản lý ISO 9001: 2015, HACCP sẽ đưa các sản phẩm bánh kẹo của Bảo Hưng xuất khẩu đến các thị trường xa hơn như Úc, Mỹ, Nhật trong thời gian tới.

Đào Đức Hưng chia sẻ: Trong ngành sản xuất bánh kẹo, doanh nghiệp phải đạt chữ tín lên hàng đầu, vì thế, tất cả các sản phẩm của Bảo Hưng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đơn cử như dòng sản phẩm bánh trứng, Bảo Hưng sản xuất từ nguồn trứng gà tươi được kiểm dịch đầy đủ, sữa béo và các nguyên liệu nhập khẩu tạo ra sản phẩm có cấu trúc mềm, vị ngọt mặn

hài hòa. Dòng sản phẩm bánh quy cũng được tận dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên như gạo nếp, cơm dừa, vừng vàng, vừng đen để tạo ra những sản phẩm giòn, vị béo ngọt, dễ tan trong miệng và tốt cho sức khỏe. Đối với các loại kẹo như kẹo cứng, kẹo mềm được sản xuất từ mạch nha, cơm dừa, bột đậu xanh, sữa béo với mục đích đa dạng sản phẩm tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Hay các loại bánh trung thu là dòng sản phẩm mang hương vị truyền thống cũng được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu sạch và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào tới tay người tiêu dùng. Đặc biệt, trong ba năm trở lại đây, Bảo Hưng đã không ngừng tư duy, đổi mới để nâng cao và sản xuất ra nhiều sản phẩm mới như bánh mềm chocolate, bánh mềm phô mai mềm, bánh quy giòn chocolate, bánh quy ca phê, bánh gác forme, kẹo đậu xanh.

Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc Đào Đức Hưng, bình quân mỗi năm Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng sản xuất trên 15.000 tấn bánh kẹo với doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, mỗi năm Công ty còn dành hàng tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài tỉnh.

THU THỦY